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Athugasemd við þingskjal 273-211.mál.

Mín athugasemd við þessa tillögu er: 1. Hlutverk Skógræktarfélags Íslands er ekki skráð í þessa tillögu.

2. Skógræktarfélög (sjálfboðavinna) eru starfandi um allt land og hafa áorkað
mjög miklu í skógrækt

samanber t.d. Kjarnaskógur,Heiðmörk o.fl. Þau starfa mest nærri þéttbýli og 
eru mjög skapandi í skógrækt

fyrir hinn almenna borgara og eykur skilning á nauðsin skógræktar fyrir landið. 
Skógræktarfélög þurfa stuðning til að geta starfað,það er plöntur,áburð og fl.

3. Mér finnst tillagan geta búið til heilstætt skógræktar-verkefni,en það verður
líka að koma fram að

Skógræktarfélögum um allt land verði gert kleyft að starfa af krafti áfram.Geta 
t.d.bæjarfélög farið út í skógrækt

með aðstoð ríkisins ef þau hafa landsvæði sem þau geta úthlutað í svona
verkefni?

Með bestu kveðju,
Sigurjón Þórðarson, 
form.skógræktarfélags Suðurnesja.


